



ประกาศคณะพาณิชยนาวินานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เรื่อง นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001:2015
ประจำปี 2568

เพื่อให้การดำเนินงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ในแต่ละส่วนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอประกาศนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001:2015 ประจำปี 2568 ดังนี้

นโยบายคุณภาพ

**“มุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นศูนย์กลางของ
ศาสตร์ด้านพาณิชยนาวิแบบครบวงจร ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล”**

วัตถุประสงค์คุณภาพ

1. การเรียนการสอน

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน รวมถึงนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตจากประสบการณ์จริง ตลอดจนจัดหาห้องปฏิบัติการและเครื่องมือเพื่อให้ นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง เพิ่มทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ

2. การวิจัย

มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลทางด้านกิจการพาณิชยนาวิ รวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลทั้งในระดับชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยในระดับสากล และนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาบูรณาการด้านการเรียนการสอน สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์และบุคลากรทำงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์เข้าประชุม

วิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ สร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรของภาครัฐและเอกชน หรือองค์กรระหว่างประเทศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเล

3. การบริการวิชาการ

สร้างเครือข่ายบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน รวมทั้งชุมชนเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน นำองค์ความรู้จากการบริการวิชาการมาบูรณาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งจัดหาและสนับสนุนงบประมาณด้านการบริการวิชาการให้เพียงพอ

4. การบริหารจัดการ

บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการกำหนดแผนและการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการบริการผู้เรียนและผู้มารับบริการของคณะ ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน มุ่งพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเองตามสายงานที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสม และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรใช้ศักยภาพของตนเองในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมุ่งบริหารงบประมาณตามหลักความถูกต้องตรงตามระเบียบ และโปร่งใสตรวจสอบได้

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2568



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีนยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ